



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

23 กรกฎาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>แก้ปัญหายาเสพติด</b></p> <p><b>กัญชา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ระบุว่า วันนี้ 23 ก.ค.67 จะยังไม่มีการประชุม คกก.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จึงจะยังไม่มีวาระการพิจารณาเรื่องการนำ กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด และยังไม่มีการพิจารณาอีกเมื่อไหร่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- เสนอบทความ เดิมพันด้วยชีวิตประสิทธิชัย กับการเดินทางเพื่อปลดพันธนาการ คีนอิสรภาพกัญชา โดยกล่าวถึง ประวัติของประสิทธิชัย หนูนวน ในนามเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีส่วนในการคัดค้านโครงการใหญ่ ระดับชาติของรัฐบาลหลายโครงการ ทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน ท่าเรือ เหมืองหินกระบี่ โดยกล่าวถึงการเคลื่อนไหวต่อสู้เรื่องกัญชา ตั้งแต่ 9 มิ.ย.65 เคยกล่าวถึงการหนุน พ.ร.บ.กัญชาว่า "หัวใจสำคัญคือให้กฎหมายกัญชาเป็นแม่แบบที่ชี้ทิศทางของกัญชาไทย โดยให้มาตรการที่เป็นการรักษาภูมิปัญญาการใช้กัญชาในทางยาของครัวเรือน ห้ามมีมาตรการกีดกันประชาชนในการปลูก และให้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ชัดเจน ไม่เกิดความตีความให้เจ้าหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ จนถึงการชุมนุม คัดค้านการนำกัญชากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดที่หน้าทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. และอดอาหารตลอด 12 วัน เพื่อเรียกร้องสิทธิการเข้าถึงยาจากพืชกัญชาคืน"</p>	
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>โพลผลงานเด่นถูกใจ ปชช.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว</p> <p>- ผลโพลไลน์ทูเดย์ สสำรวจความเห็นหัวข้อ “คุณคิดว่าใครมีบทบาท ผลงานโดดเด่นหรือถูกใจคุณที่สุด” ในเดือน ก.ค.67 10 อันดับแรก โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. ติดโพลอันดับที่ 5 ขณะที่อันดับ 1 ได้แก่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี</p>	
<p><b>สถานการณ์น้ำท่วม จ.มหาสารคาม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ INN</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เผยว่า มีความห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วม จ.มหาสารคาม ใน 6 อำเภอ 39 ตำบล 400 หมู่บ้าน จากฝนตกหนักระหว่างวันที่ 14-17 ก.ค.67 ได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน สธ. ให้ติดตาม สถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดย นพ.พิทักษ์พงศ์ พายูหะ นพ.สสจ.มหาสารคาม รายงานว่าได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. ขณะนี้สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงปกติ ไม่มีรพ. หรือสถานพยาบาลได้รับผลกระทบ ได้จัดหน่วยแพทย์ลงให้บริการปชช.ในพื้นที่น้ำท่วม พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง รวมถึง สธ. สนับสนุนชุดยา เวชภัณฑ์ 1,000 ชุด ทั้งนี้ รพ.วาปีปทุม จะร่วมกับสสอ.วาปีปทุม จัดทำแผนออกให้บริการเยี่ยมเสริมพลังการคัดกรองสุขภาพ เบื้องต้น พร้อมเยี่ยมญาติใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบ</p>	
<p><b>โรคโควิด 19</b></p> <p><b>1. สถานการณ์โรคโควิด 19</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- กรม คร.รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 รายสัปดาห์ (14-20 ก.ค. 67) ผู้ป่วยรักษาตัวในรพ. 1,067 คน เฉลี่ยวันละ 152 คน ผู้เสียชีวิต 3 คน เฉลี่ยวันละ 1 คน ผู้ป่วยปอดอักเสบ 589 คน ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 265 คน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โศกนาฏกรรมการระบาดของไทยเป็นขาลง ตามที่ประเมินไว้คาดขาลงจะใช้เวลาไปถึง ส.ค. และอยู่ในระดับคงที่ราว 4-6 สัปดาห์ พฤติกรรมเสี่ยงที่ควรระวังคือ กิจกรรมรับน้องและการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีปม. ของหน่วยงานรัฐ ทั้งการประชุมและงานเกษียณ ทั้งนี้ประเมินขาขึ้นคาดการณ์เดือน พ.ย. หากไม่ตกกับดักปัจจัยแปรผันทั้งสองข้างต้น</p>	
<p><b>ภาวะเลือดออกในสมอง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, ch3plus, ch7, newtv, hfocus, thereporter)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ภาวะเลือดออกในสมองพบได้ในทุกกลุ่มอายุ แต่อาจมีสาเหตุต่างกันไปตามช่วงวัย ผู้ป่วยอายุน้อยมักเกิดจากหลอดเลือดโป่งพองหรือหลอดเลือดผิดปกติ ไม่มีอาการจนเกิดปัญหาหลอดเลือดแตกจึงมีอาการทางระบบประสาท นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้เป็นเวลานาน ทำให้ผนังหลอดเลือดแข็งขาดจนหลอดเลือดสมองแตก มีเลือดออกในสมอง เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาตหรือเสียชีวิตได้</p> <p>- พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ รก.ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า การป้องกันภาวะหลอดเลือดออกในสมอง สำคัญที่สุดคือผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง ควรตรวจรักษาและควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ดีตลอด หากมีอาการปวดลำบาก ปากตก แขนขาอ่อนแรงเดินเซที่เกิดขึ้นทันทีทันใด ให้ไป รพ.ให้เร็วที่สุด</p>	
<p><b>กดจุดบรรเทาจาม-ไอ-คัดจมูก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ไทยโพสต์</p> <p>- เพจกรมอนามัย โพสต์เรื่อง 4 จุดช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ จุดที่ช่วยรักษาและป้องกันอาการจาม ไอ หรือ คัดจมูกจากโรคภูมิแพ้ได้ ดังนี้ 1.จุดอิงเซียง (Ying Xiang) ตำแหน่งข้างจมูก ระดับเดียวกับกึ่งกลางปีกจมูก 2.จุดอินถาง (Yin Tang) ตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างหัวคิ้วทั้งสองข้าง 3.จุดเฟิงฉือ (Feng Chi) ตำแหน่งตรงรอยบุ๋มใต้ท้ายทอยทั้งสองข้าง แนวระนาบเดียวกับกกหู และ 4.จุดต้าจุย (Da Zhui) ตำแหน่งร่องใต้ข้อกระดูกสันหลังส่วนบน ทั้งนี้ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนทำการกดจุด โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, hfocus)</p> <p>- สถาบันโรคทรอก ซึ่แจ้งการแชร์คำแนะนำดื่มน้ำเปล่า 1-2 แก้ว เป็นตัวช่วยลดการเกิดอาการหัวใจล้มเหลว เป็นข้อมูลเท็จ เพราะการดื่มน้ำไม่สามารถช่วยลดการเกิดหัวใจล้มเหลวได้ และในบางบุคคลอาจต้องจำกัดปริมาณน้ำที่ดื่มต่อวัน ในช่วงที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน</p>	
<p><b>แนะแก้ปัญหาผู้สูงอายุ-NCDs</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผอ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กล่าวว่า การแพทย์และการสาธารณสุขอยู่คนละมิติ โดยการแพทย์มุ่งเน้นไปที่ปัจเจกบุคคล การจะรักษาให้หายต้องให้ดีที่สุด แต่การสาธารณสุขดูแลโดยรวม ไม่ใช่เพื่อการรักษา แต่เพื่อป้องกัน จึงต้องมุ่งเน้นการดูแลอย่างครอบคลุมทั้ง 2 มิติ เน้นแคลสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ โดยปัจจัยที่ทำให้คนสุขภาพดีประกอบด้วย พันธุกรรม พฤติกรรม รวมถึงสภาพแวดล้อม ซึ่งปัญหาใหญ่ต้องแก้ไขได้ก่อนประเทศล้มละลายคือ สังคมสูงวัย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยพื้นที่ “ล้านนาโมเดล” จ.ลพบุรี เป็นตัวอย่างการดูแลผู้สูงอายุที่ดี มีเงินค่าจ้างอาสาสมัครจากท้องถิ่น ไร่ต่างประเทศได้ เพราะระบบการดูแลระยะยาว ต้องอาศัยทีมระดับตำบล มีผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ เชื่อม รพ.แม่ข่ายท้องถิ่นช่วยกันดูแล</p>	
<p><b>สรพ.จับมือเขตสุขภาพที่ 10 ตั้ง "HACC อุบลมุกศรีโสธรเจริญ"</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, Thailandplus, thaitodaynews)</p> <p>- สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล เขตสุขภาพที่ 10 อุบลมุกศรีโสธรเจริญ ซึ่งครอบคลุมสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน กองทัพบก รวมทั้งสิ้น 86 แห่ง ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จ.อุบลราชธานี จ.มุกดาหาร จ.ศรีสะเกษ จ.ยโสธร และ จ.อำนาจเจริญ ในการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล (Hospital Accreditation Collaboration Center: HACC) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสถานพยาบาล การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรสุขภาพในพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 10 ให้ยกระดับการพัฒนาคุณภาพและต่อเนื่องต่อไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>งานวิจัยพลิกโฉม ‘ระบบสุขภาพท้องถิ่น’</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus)</p> <p>- นพ.ปริดา เต๋ออารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า สช. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดทำงานวิจัย “โครงการการศึกษาและพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง อปท. เพื่ออภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่น ภายใต้บริบทการถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่ อบจ. ดำเนินการใน อบจ. 6 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ปทุมธานี ภูเก็ต และสงขลา เพื่อศึกษา 12 รพ.สต. นำร่อง ตลอด 1 ปี สิ้นสุดช่วงเดือน เม.ย.67 พบปัญหาสำคัญที่ คือการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและกลไกต่างๆ ทั้งที่อยู่ภายนอกและภายในการควบคุมกำกับในการจัดบริการสาธารณสุขของ อบจ.ในด้านสุขภาพ โดยเฉพาะเมื่อเป็นบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณสุข จำเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ที่ชัดเจนขึ้น เพื่อทำความเข้าใจถึงการอภิบาลแบบมีส่วนร่วม ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาช่วงเปลี่ยนผ่านของระบบสุขภาพท้องถิ่น</p>	
<p><b>อมเกลื้อเพื่อทำความสะอาดฟัน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook</p> <p>- เพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 โพสต์ เตือนระวังอมเกลื้อเพื่อทำความสะอาดฟัน อันตรายกว่าที่คิด พร้อมระบุการอมเกลื้อทำความสะอาดฟัน ทำให้ฟันสึกกร่อน เกลือมีเนื้อสัมผัสที่หยาบ ทำให้ฟันสึกกร่อนได้ง่าย โดยเฉพาะผู้ที่มีฟันบอบบางหรือมีปัญหาฟันผุอยู่ และอาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรืออักเสบที่เหงือก โดยเฉพาะในผู้ที่มีเหงือกอักเสบอยู่ เกลือมีรสเค็มจัด อาจทำให้รู้สึกไม่สบายปากและไม่อยากอมเกลื่อนาน ๆ ส่งผลให้การทำความสะอาดฟันไม่ทั่วถึง รวมถึงแนะนำวิธีการทำความสะอาดฟันอย่างถูกวิธี พร้อมตรวจสอบสุขภาพฟันกับทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน</p>	
<p><b>กทม. ติดอันดับ 30 เมืองเสี่ยงภัยของนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สปริงนิวส์, สำนักข่าวอิศรา ,linetoday)</p> <p>-นิตยสารฟอร์บส์จากสหรัฐอเมริกา ได้จัดอันดับเมืองที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว 10 อันดับ พบกรุงเทพมหานคร อยู่อันดับที่ 30 ของโลก โดยไทยได้คะแนนความเสี่ยงโดยรวม 53.34 คะแนนจาก 100 คะแนน ซึ่งถ้าคะแนนยิ่งสูงจะยิ่งเป็นเมืองที่แยกับนักท่องเที่ยว ส่วนคะแนนในหัวข้อย่อยที่ยิ่งได้คะแนนมากจะยิ่งเป็นเมืองปลอดภัย พบว่า กทม.ได้คะแนนความเสี่ยงเกิดอาชญากรรม 39 คะแนน ความปลอดภัยส่วนบุคคล 5 คะแนน ความปลอดภัยสาธารณสุข 29 คะแนน ความปลอดภัยจากโครงสร้างพื้นฐาน 22 คะแนน และความปลอดภัยทางดิจิทัล 17 คะแนน ขณะที่เมืองที่มีความเสี่ยงสำหรับนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก คือกรุงการากัส ประเทศเวเนซุเอลา ซึ่งได้ 100 คะแนนเต็ม ตามมาด้วย การาจี ประเทศปากีสถาน และย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ส่วนเมืองปลอดภัย ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว อันดับ 1 สิงคโปร์ ได้ 0 คะแนน รองลงมาคือ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และโทรอนโต ประเทศแคนาดา</p>	
<p><b>บุรีไฟฟ้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ มติชน</p> <p>-รศ.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เปิดเผยว่า มีรายงานจากศูนย์พิษวิทยาของ รพ.Hanoi Bach Mai ประเทศเวียดนาม พบสถิติเด็กวัยร่นเข้ารับการรักษา รพ.เพิ่มขึ้นจากสารพิษของบุรีไฟฟ้ากว่า 100 ราย ผู้ป่วยที่รักษาอาการจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เช่น โรคปอดอักเสบ ภูมิแพ้ และได้รับสารพิษกว่า 1,200 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาหลายเท่าตัว โดยร้อยละ 13 ของตัวอย่างบุรีไฟฟ้าที่เด็กสูบ พบการนำยาเสพติดมาผสมในน้ำยาบุรีไฟฟ้า เช่น สารคานาบิโนอยด์สังเคราะห์ หรือ ADB-Butinaca ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ตามกฎหมายไทย รวมทั้งสารสกัดกัญชา และยาเสพติดอื่นๆ ซึ่งมีอันตรายถึงชีวิต ทำให้หมดสติ ชัก อวัยวะภายในล้มเหลว สมอ่ง หัวใจ ปอดไม่ทำงาน ข้อมูลจากศูนย์พิษวิทยาเวียดนามสอดคล้องกับข่าวในประเทศไทยที่มีการจับกุมพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ชาวเวียดนามที่คิดค้นสูตรยาเสพติดที่ใช้ผสมในน้ำยาบุรีไฟฟ้า ขณะนี้มากบดานที่ประเทศไทยเมื่อเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา</p> <p>ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ กล่าวว่า อันตรายของบุรีไฟฟ้า ไม่ได้มีเฉพาะทำให้เกิดโรคทางกาย ที่เกิดกับปอด หัวใจ และอวัยวะอื่นๆ การระบอบของบุรีไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนอายุน้อยในประเทศไทย จะยิ่งเพิ่มปัญหาความรุนแรงของยาเสพติดขึ้นไปอีก การห้ามขายบุรีไฟฟ้า และปราบปรามผู้ที่ลักลอบขายตามช่องทางต่างๆ อย่างจริงจัง จึงเป็นงานเร่งด่วนที่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายต้องดำเนินการ</p>	
<p><b>‘อังกฤษ’ แนะนำแพทย์ ช่วยแก้ ‘โลกร้อน’ ลดจ่ายยา-ตรวจเลือดที่ไม่จำเป็น</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, linetoday)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยแห่งลอนดอน ออกคำแนะนำทางการแพทย์ที่แพทย์สามารถช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ ตั้งแต่การลดจ่ายใบสั่งยา และการตรวจเลือดที่ไม่จำเป็น ไปจนถึงการแนะนำวิธีป้องกันตัวจากผลกระทบของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นให้แก่คนไข้ ซึ่งอาจจะเสนอการรักษารูปแบบอื่นก่อนการสั่งจ่ายยา หรือหันไปใช้ระบบดิจิทัลในการสั่งจ่ายยาแทน เนื่องด้วยยาและสารเคมีคิดเป็น 20% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนของ NHS ดังนั้นการลดการจ่ายยาจึงสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนัยสำคัญ</p>	
<p><b>สหรัฐตั้งเป้าแบน 'พลาสติกใช้แล้วทิ้ง' ทั่วประเทศภายในปี 2578</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, linetoday)</p> <p>-รัฐบาลสหรัฐภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศแผนยุติการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทั้งหมดภายในปี 2578 การตัดสินใจของรัฐบาลกลางสหรัฐ ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการรายใหญ่ที่สุดในโลก อาจส่งผลกระทบต่อตลาดโลก, กระตุ้นให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลาสติก เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องการยุติการใช้พลาสติกใช้แล้วทิ้งในอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่สาธารณะ ทั้งนี้ สหรัฐเปิดเผยเอกสารกลยุทธ์ฉบับใหม่ ซึ่งกำหนดเป้าหมายการลดมลพิษจากพลาสติกทั้งในขั้นตอนการผลิต, แปรรูป, ใช้งาน และกำจัด ขณะที่การเจรจารอบที่ 5 ของสนธิสัญญาพลาสติกโลก กำลังจะมีขึ้นอีกครั้งในเดือน พ.ย. นี้ ที่เมืองปูซาน ทางตอนใต้ของเกาหลีใต้.</p>	